

แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานหน่วยงาน
 หน่วยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
 ณ วันที่ ...30... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...2560.....

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมหลัก
1) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม	1.1) มีผลงานวิชาการ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล	- กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยนำผลงานวิจัย งานวิชาการและงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI	- เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยมีผลงานวิจัย/งานวิชาการและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
	1.2) มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม	1. จัดโครงการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนและสังคม 2. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือชุมชน	1. เพื่อให้นักวิจัยนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มหรือแก้ปัญหาของชุมชนและสังคมได้ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยมีเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐเอกชนและชุมชน
2) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม	2.1) หน่วยงานมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกับชุมชนและสังคม	- กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม-โครงการด้านการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและสังคม	- เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และให้บริการวิชาการ ความรู้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
3) อนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม	3.1) หน่วยงานมีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้	1. ดำเนินกิจกรรมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนได้	- เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม-โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมหลัก
		2. ดำเนินกิจกรรมโครงการตามนโยบาย หนึ่ง คณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม โดยมีการ บูรณาการ การทำงานร่วมกับสังคมและชุมชน	- เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม-โครงการ ตามนโยบายหนึ่งคณะหนึ่ง ศิลปวัฒนธรรมได้มีการบูรณาการการ ทำงานร่วมกับสังคมและชุมชน
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหาร จัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล	4.1) มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มี ประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดย บริหารตามหลักธรรมาภิบาล	1. กิจกรรมการดำเนินงานโครงการตามแผนกล ยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้ แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนและสามารถวัด ความสำเร็จของโครงการได้ 2. กิจกรรมการสรรหาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย 3. การขออัตรากำลังทดแทนตำแหน่งข้าราชการ ที่เกษียณอายุ 4. กิจกรรมการเผยแพร่บทความ/งานวิชาการ/ และงานสร้างสรรค์ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 5. กิจกรรมการการเบิกจ่ายงบประมาณของ กิจกรรม-โครงการภายในหน่วยงาน	- เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมโครงการ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานและสามารถวัด ความสำเร็จของกิจกรรมโครงการได้ - เพื่อให้การคัดเลือกพนักงาน มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามตำแหน่งมี การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรในการ ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 4. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการของนักวิจัยผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้เป็นที่แพร่หลาย - เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณของกิจกรรม-โครงการฯ เป็นไปตามแผน
5) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้รับ การยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยใน ระดับสากล	5.1) สนับสนุนมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ ในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพใน ระดับสากล	1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการที่สร้างความ ร่วมมือกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ ต่างประเทศ	1. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและ ต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริม

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมหลัก
			ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล
		2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยในหน่วยงานและนักวิจัยชาวต่างชาติ	2. เพื่อเป็นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยในหน่วยงานและนักวิจัยชาวต่างชาติ
	5.2) สนับสนุน มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ	- กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้โดยการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีหลากหลายภาษา	- เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้โดยการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีหลากหลายภาษา
6) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม	6.1) สนับสนุนมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1. กิจกรรมพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	- เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
		2. กิจกรรมการลดพลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงาน	- เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีการใช้พลังงานไฟฟ้าให้คุ้มค่าและประหยัดมากที่สุด

ผู้รายงาน 

(..รศ.ปฐม หงษ์สุวรรณ...)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการฯ....

วันที่ ..30.... เดือน ..กันยายน..... พ.ศ....2560....

